

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### บราเดอร์ ยืดหัวหาดเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สาย ทั้งเล็กใหญ่ ครบทุกสายผลิตภัณฑ์

พร้อมส่งเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สายรุ่นใหม่ ราคาโดนใจโฮมออฟฟิศ

กรุงเทพฯ : 27 ตุลาคม 2552 - บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เดินเกมรุกตลาดเครื่องพิมพ์ไร้สาย ยืดช่องว่างตลาดที่แบรนด์อื่นไม่เคยทำ เสริมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน DCP-375CW รุ่นใหม่ สนองโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ตามบ้าน จนถึงองค์กรเอสเอ็มอี ในราคาเบาๆ พร้อมชูเครื่องพิมพ์ไร้สายรุ่นอื่น รองรับทุกความต้องการที่เหนือกว่า

คุณธีรวัช ศุกพันธ์ภิญโญ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและการตลาด เผยว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมความต้องการผู้บริโภคในแง่ความเป็นโมบิลิตีมีสูง เพราะเป็นการประหยัดพื้นที่ในการทำงาน และให้ความสะดวก ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานยุคปัจจุบัน วัสดุได้จาก การเติบโตของตลาดอุปกรณ์ไอทีไร้สายสำนักงานที่มีมากขึ้น เช่น เราท์เตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ไร้สายแบบธรรมดา ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ดังกล่าว บราเดอร์ จึงออกผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวในระดับราคาที่ใครก็สามารถหาซื้อได้ ซึ่งจัดได้ว่าสวนทางกับคู่แข่งอย่างสิ้นเชิง เพราะโดยปกติแล้วเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สายส่วนใหญ่ในแบรนด์อื่นๆ จะมีราคาระดับเฉลี่ยตั้งแต่ราคา 8 พันบาทขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ติดตามบ้าน หรือองค์กรขนาดเล็กต้องคิดหนัก หรือเปลี่ยนใจเลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบใช้สายพ่วงไปเลย ซึ่งสร้างความยุ่งยากในการเชื่อมต่อ ดังนั้นบราเดอร์จึงทำการออกเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สาย DCP-375CW ที่มีความสามารถทั้งพิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร ไลเร็คโฝได้ฟรีน และการส่งพิมพ์งานจากมือถือได้ในเครื่องเดียว ที่สำคัญคือส่งงานแบบไร้สาย ในราคา 3,690 บาท ซึ่งนับว่าคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคมาก เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราคาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี”

ปัจจุบันบราเดอร์มีผลิตภัณฑ์พรินเตอร์มัลติฟังก์ชันไร้สาย ทั้งแบบเลเซอร์ และแบบอิงค์เจ็ท ออกมาสู่ตลาดมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละธุรกิจ พร้อมฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการ พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์ และไลเร็คโฝฟรีน ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีระบบช่วยจัดการเครื่องพิมพ์ในองค์กรผ่านเครือข่าย เพื่อช่วยต่อการควบคุมเครื่องพิมพ์ พร้อมการรายงานสถานะตัวเครื่องและการใช้งาน พร้อมการแจ้งเตือนต่างๆ ทางอีเมล ทั้งการบันทึกรูปแบบและปริมาณการพิมพ์ และซอฟต์แวร์ BRAdmin ผู้ช่วยมีจอฝังสำหรับผู้จัดการ ไอที ซึ่งทั้งหมดนี้ เรียกได้ว่า บราเดอร์มีทางเลือกที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น โมโนเลเซอร์ รุ่น HL-2170W เลเซอร์คัลเลอร์ รุ่น MFC-9840CDW และ HL-5370CDW คัลเลอร์อิงค์เจ็ท รุ่น MFC-490CN MFC-790CW MFC-6490CW MFC-6890CDW และ DCP-6690CW และ DCP-375CW

คุณธีรวัช กล่าวต่อว่า “DCP-375CW นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจวางไว้ตรงตำแหน่งความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้อย่างเหมาะสม สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง กลุ่มผู้ใช้เองในบ้าน และในองค์กรเอสเอ็มอี ที่ไม่ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนมากมาย หากคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานเป็นหลัก โดยเราสามารถพูดได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สายที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดในตลาดเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สายด้วยกัน และบราเดอร์ถือเป็นเจ้าแรกที่นำเครื่องพิมพ์ดังกล่าวที่ตอบโจทย์ความต้องการรอบด้านของลูกค้า”

นอกจากนี้บราเดอร์ยังหวังอีกว่า การออก DCP-375CW เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันไร้สายรุ่นประหยัดนี้ จะช่วย

กระตุ้นให้มีการแข่งขันในตลาดได้คลั่งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการใช้งานด้านการพิมพ์ที่ตรงความต้องการที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มค่าในเรื่องฟังก์ชันการใช้งาน รองรับไฟล์ไฟล์ที่เข้ากับองค์กร หรือความคุ้มค่าในเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่บราเดอร์มุ่งเน้นนำเสนอให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด

#### ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

บราเดอร์ ผู้นำในการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัลที่เหมาะสมตั้งแต่ผู้ใช้ตามบ้าน สำนักงานขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งต่างก็มองหาโซลูชันในการพิมพ์ที่จะช่วยเพิ่มอำนาจทางธุรกิจ ตราสินค้าบราเดอร์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากทั่วโลกเนื่องจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ บราเดอร์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบมาโดยตลอดด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงที่มีให้เลือกมากมายหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้สำนักงาน , อุปกรณ์ไอที เครื่องพิมพ์หลากหลาย ฯลฯ ประกอบกับศูนย์บริการแต่งตั้ง 142 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ทีมงานมืออาชีพ และการรับประกันซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า